

# วุฒิชัยเร่งรับสมัคร'บอร์ดกสทช.'

## กรุงเทพธุรกิจ • กรรมการสรรหากสทช.

เห็นชอบร่างระเบียบสรรหากสทช.แล้ว กำหนดลักษณะความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และผลงานผู้เข้ารับการสรรหา ส่งต่อเตรียมประกาศราชกิจจานุเบกษา คาดภายในก.ย.นี้ ได้เห็นหน้าบอร์ดชุดใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงาน ผลการประชุม คณะกรรมการสรรหา กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ครั้งที่ 2/2563 ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 28 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยสำนักกำกับและตรวจสอบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีมติเห็นชอบร่างประกาศ คณะกรรมการกสทช. เรื่องกำหนดลักษณะความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์และ ผลงานของแต่ละด้านที่จะยังประโยชน์ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกสทช. ของผู้สมัคร เข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช.ชุดใหม่

นอกจากนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ สรรหา ยังมีมติเห็นชอบร่างระเบียบ คณะกรรมการสรรหากกรรมการกสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติพ.ศ. ... ซึ่งสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา จะได้ส่งเรื่องดังกล่าวเพื่อ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

จากนั้น สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะ ประกาศการเปิดรับสมัครให้ทราบเป็นการ ทั่วไป ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย 30 วันติดต่อกันตามพระราชบัญญัติองค์การ จัดสรรคลื่นความถี่ฯ มาตรา 15 โดยลำดับต่อไป

สำนักเลขาธิการวุฒิสภาจะส่งประกาศไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเริ่มต้น กระบวนการสรรหากสทช.ชุดใหม่ โดยคาดว่า ภายในก.ย.นี้ กระบวนการสรรหากสทช. จะได้ครบ 7 คน แล้วเสร็จอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ ยังได้ปรับระดับและตำแหน่ง ของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นกรรมการ กสทช. จากแต่ละอาชีพให้มีมาตรฐานและ ระดับที่เท่ากันทุกสาขาอาชีพ เพื่อไม่ให้เกิดความลักลั่น ให้ปรับเพิ่มกรณีผู้สมัคร ประกอบอาชีพหรือที่ไม่ได้ระบุคุณสมบัติ การดำรงตำแหน่งไว้ให้ชัดเจน เช่น กรณี ผู้สมัครที่เป็นผู้พิพากษาหรือตุลาการ ให้ เพิ่มเดิมผู้รับราชการหรือเคยรับราชการ ในตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดี ผู้พิพากษา รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ตุลาการ พระธรรมนูญรองหัวหน้าศาลทหารกลาง หรือรองอธิบดีอัยการ

กรณีผู้สมัครเป็นทหารหรือตำรวจต้อง ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง พล.ต. พล.ร.ต. พล.อ.ต. หรือพล.ต.ต. กรณีผู้สมัคร ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ ให้ปรับเปลี่ยนจากเคยมีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 10 ปี เป็นเคยมีประสบการณ์ใน กิจการคุ้มครองผู้บริโภคไม่น้อยกว่า 20 ปี

ปัจจุบันกสทช.ชุดนี้คงเหลืออยู่เพียง 6 คน ประกอบด้วย พล.อ.สุกิจ ชมะสุนทร, พ.อ.นที คุกุลรัตน์, พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ, นายประเสริฐ ศิลป์พัฒน์, นายธวัชชัย จิตราภรณ์นันท์ และ นายประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์

SIAM ENTERTAIN

## ขาวจัด ดำจัด

SIAM SPORT SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED

### สงครามการค้าไทย-เฟซบุ๊ก

เรื่องดำน้ำยังไม่มาส่ง รัฐบาลไทยก็ประกาศสงครามกับ เฟซบุ๊ก สื่อโซเชียล มหาอำนาจตัวจริงเสียงจริงแห่งยุค ไปเรียบร้อยแล้ว ผมเองก็ไม่พอใจเฟซบุ๊กเหมือนกัน ในกรณีที่ไม่จ่ายภาษีให้เมืองไทย โดยอ้างว่า จ่ายไปแล้วที่สหรัฐอเมริกา ถ้าจ่ายให้ไทยอีก ก็ถือเป็นกรณีเสียภาษีซ้ำซ้อน หัวหมอจริง ๆ

แต่กรณีนี้ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ จะไปรบกับเฟซบุ๊กนั้น ผมเชื่อว่า เราเป็นรองหลายมุม และหลายประเด็นด้วยกัน โดยจะอธิบายให้ท่านรัฐมนตรีทราบดังนี้

**1 ในเมื่อเขาไม่เสียภาษีเงินได้ให้ไทย ก็แสดงว่า เขาไม่ได้ประกอบธุรกิจในประเทศ ยึดโยงไปถึงเนื้อหา ซึ่งลอยเคว้งคว้างอยู่ในอากาศ** เขายังได้ว่า ผู้บริโภคสมัครใจไปเป็นสมาชิกเฟซบุ๊กเอง หลักฐานสำคัญก็คือ บรรดาบัญชีที่ผู้ใช้งานนามไว้กับผู้ใช้บริการสื่อโซเชียล อันจะทำให้สถานการณ์พลิกผัน แทนที่จะสยบเฟซบุ๊ก รัฐบาลอาจต้องไปจำกัด การเข้าถึงสื่อโซเชียลของประชาชนเสียเอง

อันอาจนำมาซึ่งการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ตามรัฐธรรมนูญ **ศึกษาประเด็นนี้ไว้แต่เนิ่น ๆ นะครับ เมื่อเฟซบุ๊กเขาจะฟ้องเราจริง ๆ**

**2 เราควรมีแพลตฟอร์มของเราเองก่อนที่จะไปแบนเฟซบุ๊ก** ในระหว่างที่กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัล กสทช. ยังมุ่มมั่งงาหารากับการให้กำเนิด แพลตฟอร์ม ของชาติ เพื่อบริการบรรดาธุรกิจ เอสเอ็มอี รวมทั้งความรู้ การศึกษา และการสื่อสารถึงกันของคนในชาติ โดยปล่อยให้ประชาชน ไปใช้บริการของแพลตฟอร์มข้ามชาติ ก็จำเป็นอยู่เองที่เฟซบุ๊กจะมีอำนาจต่อรองมหาศาล

ว่ากันว่า ธุรกิจเอสเอ็มอีไทยร้อยละเก้าสิบเก้า ล้วนแต่พึ่งพา โดยเสียค่าบริการให้เฟซบุ๊ก ปีหนึ่งก็หลายหมื่นล้านบาท

ถ้าเกิดสงครามการค้าระหว่างไทยกับเฟซบุ๊ก คนเสียประโยชน์ ก็น่าจะเป็นธุรกิจไทย ที่ยึดโยงกับแพลตฟอร์ม เฟซบุ๊ก ยังไม่นับบุคคลทั่วไป ซึ่งเสพติดเฟซบุ๊ก จนกระทั่งขาดไม่ได้ ในที่สุดก็จะเกิดปรากฏการณ์ ไล่รัฐมนตรี โทษฐานทำธุรกิจเอสเอ็มอีเจ๊ง และผู้ใช้เฟซบุ๊ก ถูกจำกัดเสรีภาพ

**3 ต้องใช้การตลาดนำการเมือง**

อย่าลืมนะว่า ประชาชนยึดสายเคเบิลอย่าง โด널ด์ ทรัมป์ ยังเกรงใจเฟซบุ๊ก ก็เพราะเขาต้องพึ่งพากัน มีเพียงประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีนเท่านั้นที่ไม่ต้องแคร์เฟซบุ๊ก เพราะเขามีแพลตฟอร์มของตัวเอง

รัฐบาล ต้องเร่งกำเนิดแพลตฟอร์ม และทำให้ผู้คนในประเทศหันมาใช้บริการ สัญชาติไทยให้มากที่สุด แต่ครั้งจะเริ่มต้นนับหมื่นใหม่ งา ก็คงใหม่เกรียมไปหมดแล้ว

รัฐบาล สามารถร่วมลงทุน ตลอดจนขอซื้อแพลตฟอร์มที่มีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะพันทิป หรือว่า สนุก ไทย มาร์เก็ต แล้วแปลงให้เป็น เฟซบุ๊ก หรือวีแชต เมืองไทย เพื่อเป็นทางเลือกของประชาชน ตอบสนองภาคธุรกิจ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ภายใต้แนวคิด ใครใคร่ค้าช้างค้า ใครใคร่ค้าม้าค้า บรรดาเอสเอ็มอีก็คงมีทางเลือกเพิ่มขึ้น

ที่พูดมาทั้งหมดนี้ ก็เป็นวิธีรับมือธุรกิจยักษ์ใหญ่ข้ามชาติ ที่เขาจับคนไทยผู้ใช้บริการ และธุรกิจเอสเอ็มอีเป็นตัวประกัน และเราเพิ่งประกาศสงครามกับเขาไปเมื่อสักครู่

ถ้าชนะก็เท่าทุน แต่ถ้าแพ้ เราจะตกเป็นลูกหนี้เขาทั่วทุกคน โชคดีนะครับ ไทยแลนด์

ฉัตรชัย วรติลิก



# ที่วิดิจิตัลลุ่ม กสทช.เรียงช่องใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ศาลปกครองกลางตัดสินว่าประกาศเรียงช่องของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นภาระมากเกินไปสำหรับผู้ประกอบการดาวเทียมและเคเบิลจนทำให้ กสทช.ต้องยื่นอุทธรณ์ โดยศาลปกครองสูงสุดมีกำหนดไต่สวนนัดแรกไปเมื่อวันที่ 25 ส.ค.63 นั้น ปรากฏว่าผู้ฟ้องร้องอันได้แก่ผู้ประกอบการดาวเทียมและเคเบิล ไม่ได้ยื่นหลักฐานและเอกสารเพิ่มเติม จึงเชื่อว่าจากนี้ศาลสูงสุดจะใช้เวลาพิจารณาคดีก่อนมีคำพิพากษาเป็นที่สิ้นสุด

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัล (ประเทศไทย) ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากคำตัดสินดังกล่าว เพราะจะทำให้เลขช่องที่วิดิจิตัลที่ออกอากาศบนแพลตฟอร์มทีวีดาวเทียมและเคเบิล ซึ่งปัจจุบันมีผู้รับชมอยู่ถึง 80% ของผู้ชมทั่วประเทศทั้งหมด ต้องถูกเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนั้น กำลังเตรียมเรียกประชุมสมาชิกทั้ง 15 ช่องอีกครั้ง เพื่อหารือถึงจุดยืนในเรื่องดังกล่าวก่อนศาลจะมีคำพิพากษาเป็นที่สิ้นสุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แนวทางหารือมีอยู่ 2 แนวทาง ได้แก่ 1.เร่งผลักดันให้คณะกรรมการ กสทช.ออกประกาศเรียงช่องใหม่ หลังจากก่อนหน้านี้คณะกรรมการ กสทช.บางคนเห็นว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน 2.รอคำสั่งศาลให้เสร็จสิ้นก่อน อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าสมาชิกจะมีความเห็นไปในทางเดียวกัน นั่นคือเร่งผลักดันให้ กสทช.ออกประกาศฉบับใหม่ ซึ่งต้องกำหนดให้ช่องที่วิดิจิตัลทั้งหมดยังอยู่ในเลขช่องเดิม โดยกำหนดการหารือน่าจะ มีขึ้นในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า

ด้าน พ.อ.นที สุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. กล่าวว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้เห็นชอบให้เตรียมการร่างประกาศ กสทช.เรื่องการจัดเรียงหมายเลขช่องที่วิดิจิตัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเตรียมเสนอให้บอร์ด กสทช.ชุดใหญ่พิจารณา ในวันที่ 9 ก.ย.นี้ หากบอร์ด กสทช.ชุดใหญ่เห็นชอบทางสำนักงาน กสทช.ก็สามารถเตรียมการร่างประกาศไว้ได้เลย แต่ยังไม่ประกาศใช้จนกว่าจะมีคำสั่งของศาลปกครองสูงสุด.

## ดัน'สมาร์ทไซน์ออน'ระยะ2 แก้อย่างยากกลางทะเลเบียนฟรีไวไฟ

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เปิดเผยว่า โครงการสมาร์ทไซน์ออนระยะ 2 หรือโครงการใช้ยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดเดียว สำหรับใช้ฟรีไวไฟกับผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมโครงการ มีระบบตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง บูรณาการร่วมกับโครงการบริการอินเทอร์เน็ตชายขอบ ผู้ใช้บริการลงทะเบียนครั้งเดียว แต่ใช้บริการฟรีไวไฟได้จากผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส, บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม (กสทช.) อาทิ โครงการสมาร์ทซีดี จังหวัดภูเก็ต โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน โดยโครงการสมาร์ทไซน์ออนระยะ 1 เริ่มปี 2560 มีผู้ลงทะเบียน 9 แสนคน จำนวนการใช้งานอินเทอร์เน็ตของโครงการดังกล่าว 16.5 ล้านครั้ง

“โครงการนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานสะดวกขึ้นลงทะเบียนแค่ครั้งเดียว เรื่องความปลอดภัยขอให้มั่นใจ เพราะให้แคทดูแล ผู้ใช้งานใหม่และผู้ใช้งานเดิม เข้าใช้งานฟรีไวไฟในชื่อบริการ @TH WIFI ด้วยยูสเซอร์เนม และพาสเวิร์ดเดียวกันทั้งในรูปแบบผ่านหน้าเว็บไซต์ และผ่านแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวสามารถใช้งานได้แล้วที่จุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรีในที่สาธารณะที่กระจายอยู่ตามสถานที่ชุมชน” นางวรรณพรกล่าว

# มุม ข้าราชการ 'ธ.12'

## วปอ.63 หน่วยอิสระ

ในภาครัฐนั้นมีส่วนราชการอีกประเภทหนึ่งที่เป็นส่วนราชการอิสระคือทหารที่ไม่ใช่พลเรือนก็ไม่เชิงแต่เป็นข้าราชการ กินเงินเดือนหลวงเหมือนกัน เช่น ตำรวจ ตุลาการ อัยการ ททท. ฯลฯ

ข้าราชการกลุ่มนี้ก็มีสิทธิเข้าศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ด้วยเช่นกันคือ

สำนักงานตรวจแห่งชาติ 9 ราย ได้แก่ 1.พลตำรวจตรีณวัฒน์ อารยางกูร รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 2.พลตำรวจตรีอิทธิพล อิทธิสารรณชัย รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 3.พลตำรวจตรี รัชชัย ปิตะนิละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 4.พลตำรวจตรี สุรจิต ชิงนวรรณ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 5.พลตำรวจตรี อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล 6.พลตำรวจตรีวัลลภ จ้างนค์อาษา ผู้บังคับการประจำตำรวจภูธรภาค 6 7.พลตำรวจตรีปิติ นิธิ-นพนเศรษฐ์ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 8.พันตำรวจเอกสมกุล กาญจน-อุดมการ รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 9.พันตำรวจเอก สิริชัย สิต ทรัพย์ประเสริฐ รองผู้บังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

สำนักงานศาลยุติธรรม 5 ราย คือ 1.นางสาววรางคณา สุจริตกุล ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ 2.นายธีรชัย เจริญวงศ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ 3.นายชนาธิป เหมือนพะวงศ์ รองเลขาธิการประธานศาลฎีกา 4.นาย โทมร สิริวัฒน์ภากร รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งคดีชั้น 5.นาย

คมน์ทองชัย ฉายไพโรจน์ เลขานุการศาลฎีกา

สำนักงานอัยการสูงสุด 3 ราย คือ 1.นายสิทธิชัย ชีรพรพาณิชย์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 2.นายวิรัช พิพัฒสัตยานุ-วงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 6 3.นายสุรียน ประภาสวัต อัยการ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

ที่มารายละเอียด 1 คน ประกอบด้วย 1.นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการ สำนักงานระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร 2.พันเอกนที สุกรัตน์ รองประธาน กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ 3.นายพราหมณ์ นิยะบุตร ผู้อำนวยการสำนักกิจการคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 4.นายตรีภพ กীরติตุลาการกุล ตุลาการศาลปกครอง กูณฑ์ 5.พลตำรวจตรีอรุณ อมรววิริยะกุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาค 1 6.ว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาพัทธ์ สุชนะนันท์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 7.นายคณิพงษ์ แซ่วัฒนะ ผู้อำนวยการของวุฒิสภา

นอกจากนั้นยังมี นักศึกษาชาวต่างประเทศ มาร่วมเรียนด้วย 11 รายคือ 1.Colonel Lok Angkearith ราชอาณาจักรกัมพูชา 2.Erigadier AR Shendye สาธารณรัฐอินเดีย 3.Captain ARI Hendrawan S.T. (Navy) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 4.Colonel Park Kwang-Rae สาธารณรัฐเกาหลี 5.พันเอกบุนเพ็ง เทพพะพอน สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว 6.Colonel Kyaw Zan สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 7.Brigadier Khir Junaidi Bin Idris (Navy) สหพันธรัฐมาเลเซีย 8.Colonel DEAN Mark F. Mamaril สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 9.Brigadier Asan Arshad Chowdhry (Air Force) สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 10.Colonel Tony Stem สหราชอาณาจักร 11.Colonel Tang Van Khang สาธารณรัฐเวียดนาม

สำหรับภาคเอกชนและทหารเจ้าของหลักสูตรที่เข้าเรียนปีนี้ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง.

“ธ.12”



**ผนึกกำลัง:** วรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดข.) ลงนามความร่วมมือระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานไวไฟ (Smart Sign On) กับ กสทช. แคท เอไอเอส และทรู โดยมี จิตสดา ศรีประเสริฐสุข, วีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร, กิตติพงศ์ เมฆวิจิตรแสง, วรากรณ์ พัชรภา ร่วมงานด้วย เมื่อวันก่อน.